

Số: /BC-SNN

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện sơ kết 03 năm
thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/20219 của Bộ Chính trị
về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
(thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn)**

Tiếp nhận Công văn số 747/KTHT-VP ngày 18/8/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về sơ kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/20219 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện về tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy, như sau:

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đồng Tháp là một trong ba tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười, có vị trí ở đầu nguồn sông Tiền và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 165 km về phía Đông; tỉnh lỵ đặt tại thành phố Cao Lãnh, với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.382,3 km², bao gồm 12 huyện, thị, thành phố (143 xã, phường, thị trấn) và được chia thành 02 vùng lớn là phía Bắc sông Tiền và phía Nam sông tiền.

Dân số toàn tỉnh đạt 1.600.014 người, Trong tổng dân số, khu vực thành thị có 306.145 người, chiếm 19,13%; khu vực nông thôn có 1.293.869 người, chiếm 80,87%; diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh là 255.199 ha. Tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 34,54% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tăng trưởng bình quân hàng năm 3,57% (riêng năm 2021 tăng trưởng đạt 3,14%), góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đến cuối năm 2020 đạt 47,02 triệu đồng/người, gấp 1,575 lần so với năm 2015 (Năm 2015, thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 29,86 triệu đồng/người/năm), riêng năm 2021 đạt 50,3 triệu đồng/người.

Giá trị sản xuất một số ngành hàng chủ lực, tính đến 06 tháng đầu năm 2021, lúa gạo đạt 6.739 tỷ đồng (giảm 2,5% so cùng kỳ, tương ứng 173 tỷ đồng); xoài đạt 1.707 tỷ đồng (tăng 4,91% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ); hoa kiểng đạt 1.826 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ (tương

ứng giảm 232 tỷ đồng); cá tra đạt 3.423 tỷ đồng (tăng 10,45% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 324 tỷ đồng so cùng kỳ), chiếm 17,4% tỷ trọng của ngành nông nghiệp; Vịt đạt 346 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng so cùng kỳ và bằng 44,4% kế hoạch).

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp chủ động quán triệt triển khai nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới¹; các Quyết định, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm², kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh³ đến từng các cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cơ quan trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy thông qua các buổi sinh hoạt Đảng. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tệ nạn ma túy. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không trồng và sử dụng cây có chứa chất ma túy.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÊU TRONG CHỈ THỊ 36-CT/TW

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình công tác, các kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực nhằm triển khai đến các phòng, các đơn vị thuộc Sở; trong đó đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ngành chuyên môn thuộc sở, ngành có liên quan kiểm soát và triệt xóa cây có chứa chất ma túy trồng trái phép trong dân và quản lý chặt chẽ các loại thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy, chất hướng thần trên thị trường. Qua đó, góp hoàn

¹ Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

² Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 438/KH-UBND-BCA ngày 18/12/2019 của Ủy ban quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

³ Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2022.

thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và phòng ngừa kịp thời các vấn đề còn thiếu sót, vướng mắc trong việc đề cao cảnh giác tội phạm.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy

Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và nông dân về tác hại và tình hình tội phạm liên quan đến ma túy, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo hiệu quả về phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy và xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. Hình thức tuyên truyền chủ yếu trong các cuộc giao ban Sở, các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn và Đoàn thanh niên, các cuộc hội nghị, hội thảo đầu bờ, lớp tập huấn,...; nội dung tuyên truyền tập trung vào tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Phòng chống ma túy (*quy định mới về Luật Phòng chống ma túy năm 2021, tác hại ma túy và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy*). Qua công tác tuyên truyền nhận thức về tác hại ma túy, ý thức tham gia phòng, chống ma túy của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tuyên truyền nông dân không trồng và xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; đẩy mạnh công tác tập huấn, công nghệ thông tin, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung cấp thông tin về thị trường; tập trung xây dựng nhiều mô hình chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội..., và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh giúp người dân ổn định, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống và yên tâm sản xuất nhiều mô hình được hình thành như: Ứng dụng thương mại điện tử, cơ giới hoá toàn diện gắn với mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất (*mô hình “Cây xoài nhà tôi”, mô hình “Canh tác lúa thông minh”, mô hình “Ruộng nhà mình”*); mô hình “Du lịch cộng đồng”,... Mô hình Hội quán: Đây là tổ chức tự nguyện tham gia, liên kết của các nông dân để cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ trong canh tác sản xuất, phát triển nông nghiệp; chăm lo xây dựng làng, xóm văn minh, nông thôn mới; Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười,... Góp phần ổn định tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, ngăn chặn, xóa bỏ việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Kết quả từ ngày 10/10/2019 đến ngày 30/6/2022 không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiện ma túy và không phát hiện hộ dân trên địa bàn trồng cây có chứa chất ma túy.

3. Công tác kiểm tra, rà soát, cá nhân trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy

Công tác kiểm tra, rà soát, cá nhân trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy được quan tâm, lồng ghép vào các đợt kế hoạch kiểm tra của ngành, của từng đơn vị liên quan. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai

thực hiện các đợt kiểm tra chuyên ngành về kiểm soát, ngăn chặn tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như: Công tác tuyên truyền chủ yếu triển khai thông qua các văn bản pháp luật và lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn và Đoàn thanh niên; chưa có tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho ngành Nông nghiệp.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2022.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người dân tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn phát hiện và triệt xóa bỏ diện tích trồng cây có chất ma túy trong dân.

4. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt công tác phòng, chống ma túy; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình, cá nhân tổ chức trồng cây có chứa chất ma túy.

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy cho ngành nông nghiệp.

2. Ban hành các tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy để cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành nông nghiệp năm, lồng ghép vào các buổi tập huấn, hội thảo phổ biến rộng rãi đến người nông dân, lao động nông thôn.

Kính báo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổng hợp ./.

Nơi nhận:

- Cục Kinh tế hợp tác & PTNT;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, KHTC TV

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Tất Đạt